

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะมี ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่มาก มีระบบเกษตรกรรมที่ดี มีอาหารที่ดีที่สุดในประเทศหนึ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตร ในด้านการพัฒนาทางการเกษตร องค์การบริหารส่วน ตำบล (อบต.) เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในด้านการพัฒนา เพราะเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ ประชาชนมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณของ อบต. ซึ่งยอมรับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ได้ยกระดับมาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป็นองค์กรหนึ่งที่ประชาชนในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่มีอาชีพทางการ เกษตร จากการทำเกษตรที่ผ่านมามีปัญหาหลายด้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความ ต้องการที่จะขอรับช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอยู่

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) ที่สำคัญประการ หนึ่งที่สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ได้ยกระดับสภาตำบลให้เป็นองค์การ บริหารส่วนตำบล (อบต.) แล้วจำนวน 6,937 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นองค์กรที่กระจายทั้งงบประมาณ บทบาท อำนาจหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนให้องค์กรเข้าไปมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และยังมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลและแก้ไขปัญหาความต้องการของ เกษตรกร ให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้แผนพัฒนาตำบลของ อบต. จากการวางแผนการพัฒนาเป็นการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยนำปัญหาความต้องการ แนวทาง การพัฒนามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และ สนับสนุนในการเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมทางเกษตรกรรมของตนเองให้มาก ขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการในด้านการพัฒนาการ เกษตรของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจะได้ ทราบว่าเกษตรกรมีความต้องการในด้านการเกษตรและสามารถให้การสนับสนุนให้ตรงกับ ความ ต้องการของเกษตรกร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาความต้องการของเกษตรกรในด้านการพัฒนาการเกษตร โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม กับความต้องการการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการเกษตรที่ดำเนินงานโดย อบต.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาทางการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะประชากรที่เป็นเกษตรกรในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ ในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน

นิยามศัพท์

ความต้องการพัฒนาด้านการเกษตร หมายถึง ความปรารถนาของเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาทางการเกษตรจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อในด้านการผลิตและการตลาดโดยแบ่งความต้องการเป็น 4 ระดับและการให้คะแนนมีดังนี้

ต้องการมาก	=	3	คะแนน
ต้องการปานกลาง	=	2	คะแนน
ต้องการน้อย	=	1	คะแนน
ไม่ต้องการ	=	0	คะแนน

การพัฒนาการเกษตร หมายถึง การทำให้กิจกรรมทางการเกษตรให้ดีขึ้น เจริญขึ้น รวมถึง การเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ จริยธรรม วัฒนธรรม และความรู้ความสามารถของประชากรผู้ ประกอบอาชีพเกษตรให้ดีขึ้น ซึ่งมีไว้เพียงเพื่อผลผลิตเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้น

เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผู้ทำการเกษตรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ องค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่ กฎหมายกำหนดไว้

การผลิต หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมทางการเกษตรในด้านการวางแผนการผลิต ในการ ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตร ของเกษตรกร การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ผลผลิต

การตลาด หมายถึง กิจกรรมที่จัดจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไปยังผู้ บริโภค การกำหนดราคา ซื้อ ขาย การประกันราคา การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การได้รับข้อมูลข่าวสาร หมายถึง เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ จากสื่อบุคคลจาก ญาติพี่น้อง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับตำบล ระดับอำเภอ และ จากผู้นำชุมชนเอง

การติดต่อกับ อบต. หมายถึง เกษตรกรที่เข้าไปติดต่อประสานงานในด้านการเกษตรกับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผ่านทางสมาชิกสภา อบต. เพื่อการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของเกษตรกร โดยมีการจัดระดับไว้ในระดับ มาก ปานกลาง น้อย

ตำแหน่งทางสังคม หมายถึง การดำรงตำแหน่งที่เป็นเกียรติในหมู่บ้าน เช่น เป็นผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กลุ่มสตรีแม่บ้าน

กรอบแนวคิดในการวิจัย

เปรียบเทียบปัจจัยทางบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม

ตัวแปรอิสระ Independent Variable

ตัวแปรตาม dependent Variable

